



**ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3**  
**เรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 (สศท. 3) โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก เกษตรกรและประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment: ITA) สศท.3 ได้กำหนดกรอบแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมตามแผนการดำเนินงานปี 2568 ดังนี้

**1. การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing)**

สศท.3 ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชน โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างอิสระ เช่น การจัดประชุมในพื้นที่หรือออนไลน์เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการศึกษาตามแผนงาน/โครงการของ สศท. 3 หรือแผนการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการของ สศท.3 และ สศก.

**2. การจัดทำแบบสำรวจและการวิจัยความคิดเห็น**

การจัดทำแบบสำรวจหรือการวิจัยความคิดเห็นของเกษตรกร หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ เช่น ความต้องการในการบริการของภาครัฐ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้องานวิจัย หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยสามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการแจกแบบสอบถามในพื้นที่

**3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม (Online Platforms and Social Media)**

การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มช่องทางให้หน่วยงานภายนอก สศท. 3 เกษตรกรและประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในการพัฒนาการเกษตรร่วมกัน เช่น การเปิดช่องทางออนไลน์ที่ประชาชนสามารถส่งข้อเสนอแนะ หรือจัดเวทีออนไลน์ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของหน่วยงานได้

**4. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือการศึกษาร่วมกัน**


การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก สศท. 3 เกษตรกรและประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการเกษตร เช่น การจัดฝึกอบรมเพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานของหน่วยงานภายนอก การจัดเวิร์กช็อปเพื่อสอนทักษะในการจัดทำแผนงาน/โครงการ หรือการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร

5.การเปิดเผย...

### 5. การเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการและนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกษตรกร และประชาชน ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงาน เช่น การเผยแพร่รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการพัฒนาการเกษตร

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

  
(นางสาวอุษา โทณผลิน)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3